

พิลึก-‘สมชัย’ขงเทือกให้ปลัดรก.

ต่อมาเวลา 14.00 น. ที่สำนักงานกกต. นายสุเทพพร้อมแกนนำและผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งได้เข้าหารือกับกกต. ประกอบด้วย ประธาน กกต. นายสมชัย และนายประวิช

นายสุเทพกล่าวว่า เราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย และหากแก้ปัญหาต่างๆ ได้ประชาชนก็พร้อมไปเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องพรอการเมื่อนำนโยบายประชานิยมไปหาเสียง แต่ไม่รับผิดชอบต่อประเทศ ซึ่งไม่อาจยอมรับให้ใช้หาเสียงได้ เนื่องจากข้อเสนอนโยบายและเมื่อนำมาปฏิบัติทำให้ประเทศเสียหายมาก กกต.จึงต้องแก้ไขกฎเกณฑ์ตรวจสอบนโยบายนี้ๆ หากนำไปใช้จะเสียหายต่อประเทศหรือไม่ หากไม่แก้ไขก็ไม่อาจให้ใช้การเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมเป็นเครื่องมือได้ เราต้องการเลือกตั้งแต่ต้องปฏิรูปประเทศก่อน

ด้านนายสมชัยกล่าวว่า จุดยืนของ กกต. คือจัดเลือกตั้งให้สำเร็จ แต่ต้องไม่เกิดการทุจริตและเป็นทางออกให้ประเทศได้ รวมทั้งต้องคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า การพิจารณาของ กกต. จึงต้องรอบคอบรัดกุม และการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจัดรัฐธรรมนูญ เห็นได้ว่าข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจาก กกต. เพราะ กกต. คิครอบคอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่ กปปส. จะยอมให้เลือกตั้งภายใน 3-4 เดือน โดยรัฐบาลอยู่ในช่วงรักษาการแต่ไม่ต้องทำงาน ให้ปลัดกระทรวงหรือคณะบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน เพื่อให้การเลือกตั้งสำเร็จ ระหว่างนั้นสังคมต้องสร้างหลักประกันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ รวมทั้งมวลชนทั้งสองฝ่ายต้องหยุดเคลื่อนไหว ถ้าเป็นแนวทางแบบนี้ กปปส. จะยอมรับได้หรือไม่ ถ้า กปปส. ยอมเงื่อนไขนี้จะโยนโจทย์ให้รัฐบาลว่ายอมได้หรือไม่

ล้มดำดั่งนายกฯไม่ได้-ทวงอำนาจ

นายสมชัยกล่าวว่า การจะปฏิรูปการเลือกตั้งไม่ให้ซื้อเสียงหรือมีแต่คนดีเข้าสภาเป็นเรื่องยาก จึงต้องแบ่งว่าหากจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทำอะไรได้บ้างและหลังเลือกตั้งทำอะไรได้บ้าง การปฏิรูปแก้กฎหมายทำไม่ได้ ถ้าไม่มีสภา จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้ง ส่วนก่อนหน้านั้นการแก้ไขขบกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นเรื่องที่ทำได้ หากยังไม่มีการเลือกตั้งหรือรอปฎิรูปไปเสร็จทั้งหมด

ประเทศจะถอยหลังไปเรื่อยๆ และต้องมีกระแสต่อต้านจากประชาชนที่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็ว จนถึงจุดหนึ่งประเทศไทยอาจไม่มีพื้นที่ในภูมิภาคนี้ คนเห็นว่าอะไรที่ทำได้ต้องทำไปก่อน ถ้าเดินหน้าสู่การเลือกตั้งก็จะเป็นทางออกของประเทศ หาก กปปส. รับได้คนก็จะส่งข่าวนี้ไปยังรัฐบาล

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนที่จะให้มีคณะบุคคลขึ้นมารักษาการดูแลให้การเลือกตั้งเรียบร้อยนั้น เห็นว่าปัญหาของประเทศไม่ได้มีแค่การเลือกตั้ง เช่น โครงการรับจำนำข้าวที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คณะบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะต้องมีนายกฯ ที่มีอำนาจเต็ม ไม่ฝักใฝ่การเมือง เพื่อปฏิรูปประเทศ ยืนยันว่าประชาชนต้องการให้มีรัฐบาลโดยเร็ว และคิดว่าประชาชน 15-20 จังหวัดไม่พร้อมให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้คนโกงมีอำนาจได้อีก และมั่นใจว่า กกต. จะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ หากวันที่ 16 พ.ค. วุฒิสภาไม่สามารถหานายกฯ ได้เราจะระดมมวลชนเพื่อทวงคืนอธิปไตย

ต่อมาเวลา 15.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือระหว่าง กกต. และ กปปส. สิ้นสุดลง นายสุเทพและมวลชนเดินทางกลับออกจากศูนย์ราชการ โดยมีประชาชนและข้าราชการ กกต. ขอดำยาพบกับนายสุเทพด้วย

‘สมชัย’ระบุนัดคุยรบ.อาทิตยหน้า

จากนั้นนายสมชัยแสดงถึงการหารือกับรัฐบาลในช่วงเช้าว่า หารือเฉพาะประเด็นการเพิ่มมาตรา 4 ในร่างพ.ร.ฎ.แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป ที่ให้เพิ่มข้อความหากมีเหตุการใดเกิดขึ้นให้ กกต.แจ้งรัฐบาลเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ซึ่งนายนิวัฒน์ธำรงมีท่าทีถ้อยตามความเห็นดังกล่าว แต่ยังไม่มีการระบุถึงรายละเอียดของข้อความ ส่วนการนัดรัฐบาลเพื่อหารือใหม่ในสัปดาห์นี้คงเป็นไปได้ น่าจะเป็นสัปดาห์หน้า ยืนยันว่าคงเป็นไปได้ที่จะจัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. เพราะหากจะเลือกตั้งในวันดังกล่าวต้องให้ร่างพ.ร.ฎ. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พ.ค. แต่ขณะนี้เหลือเพียง 7 วัน ซึ่งการหารือยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนวันเลือกตั้งเป็นวันใดนั้นต้องรอคุยกับรัฐบาลอีกครั้ง ขณะนี้ประมาณการไม่ได้

นายสมชัยกล่าวถึงการหารือกับนายสุเทพว่า กกต. จะรับเอาสิ่งที่ประ โยชน์และอยู่ในอำนาจที่ กกต. ทำได้นำไปปรับปรุง ส่วน

การแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องรอให้มีสภาก่อน อย่างไรก็ตาม กกต. ต้องจัดเลือกตั้ง แต่จะเป็นเมื่อใดนั้นต้องคุยกับรัฐบาลก่อน ส่วนที่นายสุเทพต้องการปฏิรูปให้สำเร็จจึงค่อยเลือกตั้งนั้นมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำโดยง่าย อะไรทำได้ที่ควรทำไปก่อน การจะให้ปฏิรูปแล้วค่อยเลือกตั้งทำได้ยาก

กกต.แก้ระเบียบรับสมัครทางเน็ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 มีเนื้อหาระบุถึงการแก้ไขการรับสมัครเลือกตั้ง กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หรือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น กกต.สามารถรับสมัครเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษที่จัดส่งโดยองค์การของรัฐหรือเอกชน หรือรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต. กำหนด และให้ กกต. หรือผู้ที่ กกต. มอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทุกคนว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ภายใน 12 วันนับแต่วันเปิดรับสมัคร

สุรชัยถกอธิการบดี-5สถาบันไม่ร่วม

เวลา 10.00 น. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย สว. และคณะทำงานอีก 22 คน ร่วมหารือทางออกประเทศกับคณะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำโดย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. และมีอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 21 แห่งทั่วประเทศที่เป็นสมาชิก ทปอ. เข้าร่วม อาทิ นายประคิมฐ์ วรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า รองประธาน ทปอ. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการ บัณฑิตวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายเฉลิมชัย บุญยะลิขิตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษา 5 แห่งไม่ได้เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยหารือการเป็นกลางภายใน